
 นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย ไดนําเสนอแนวคิดในวงเสวนา 
“พ.ร.บ.สุขภาพฯจะมีน้ํายาจริงหรือ” ซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งในเวทีขับเคล่ือนและรวมเรียนรู
กระบวนการจดัทําธรรมนูญสุขภาพ   จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ระหวางวนัท่ี 
1 – 2  พฤศจิกายน 2550 ณ หองประชุมเอสแคป ฮอลล อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก 
กรุงเทพมหานคร  (พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 เปนพ.ร.บ.ท่ีคนไทยทุกภาคสวนรวมกัน
จัดทําต้ังแตป 2543 และไดประกาศใชเปนกฎหมายเม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2550 รวมเวลาท้ังส้ิน 7 ป ) 
ทานอธิบดีกรมอนามัยมีความเห็นเกี่ยวกับพ.ร.บ. ดังกลาว วา 
 “...พวกเราทุกคนมีแนวคิด เจตคติ และความมุงม่ันท่ีจะเห็นระบบสุขภาพท่ีดีท่ีทุกคนเปน
หุนสวนท่ีมีศักดิ์และศรีเทาเทียมกัน ในท่ีนีข้อพูดตรงๆวา อยาเพิ่งไประเริงกับส่ิงท่ีไดมา   7 ปเราได
กุญแจมาดอกหน่ึงท่ีไขไปสูความยุงยาก  7 ปเราทํากับกลุมเฉพาะท่ีมีความสนใจ มีความเจ็บปวด มี
ความมุงม่ัน ทุกคนมีแนวคิดไปในทางเดียวกันทุกอยางจงึราบร่ืน หากเปรียบเปนมวย เราก็ออกจาก
มวยวัดมาสูสนามมวยลุมพินี  ตอแตนีก้ลุมท่ีเขามาไมใชกลุมท่ีมีความสนใจรวม มีเจตคติเหมือนกัน 
แตอาจจะเปนกลุมท่ีตองปกปองผลประโยชนในประเด็น ในพ้ืนท่ีของเขา แตก็แนนอน ในความ
หลากหลายนี้ ผมเช่ือในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัท่ีทรงคอยตักเตือนเราตลอดมา  พระองค
ทรงใชคํา 3 คํา คือ รูเทา รูทัน รูท่ัว  คือ รูไมพอตองเขาใจในส่ิงท่ีเรารู เราพบ เราจะวางแนวทางไป
แกหรือแสวงหาความจริง แลวคอยเขาไปพัฒนา ไปกําหนดเปนกฎหมาย เปนยุทธศาสตร  
รู เขาใจ พัฒนา ส่ิงนี้จะนําไปสูการมีน้ํายาของพ.ร.บ. ไมใชไดกระดาษมา 10 กวาหนา อดีต อธิบดี
กรมอนามัย นายแพทยดํารงค บุญยืน พูดเสมอวา ถากฎหมายเขียนข้ึนมาโดยไมมีวญิญาณ ไมส่ือไป
ถึงประชาชนใหเกิดความรู ความเขาใจและนําไปปฏิบัติ มันก็เปนเพียงกระดาษเปอนหมึก  อันนีก้็
คือหลุมพรางหรือกับดักท่ีสาธารณสุขและพวกเราตองมาเปนกําลังใจ  เฝาระวัง ติดตาม ผลักดัน เรา
จะไปนึกวากฎหมายเขียนไววา ใหมีการเสนอประเด็นผานสมัชชาสุขภาพแหงชาติและชงเขาสูครม. 
มาตรา 48 เขียนไววา ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติและนโยบายและยุทธศาสตรดาน
สุขภาพท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเหน็ชอบแลว ใหผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของท่ีจะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีของตน  แตในความเปนจริงมีมติ ครม.เกี่ยวกบั
สุขภาพจํานวนมากและเราก็ไมรูวาการไปผูกพันนั้น ถาเราไมมีมาตรการไปเช่ือมประสาน รวม
สนับสนุน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจะทําใหเราแนใจวามันไมใชเพียงการถายโอนกรอบนโยบายยทุธศาสตรไป
ใหหนวยงาน แตไมมีการตดิตามวามีการนาํสูแผนปฏิบัติการและปฏิบัติลงสูประชาชนและพืน้ท่ี
จริงหรือไม  
 ผมคิดวาหนวยราชการเหน็ดวยกับการมีพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติเพราะเปนเร่ืองท่ีสังคมไทย
ไดประโยชน ดร.บวรศักดิ์  อุวรรโณ เคยบอกวาถาคิดในหมวกราชการเราตองปรับเยอะ แตถาคิด
ในหมวกประชาชน คิดถึงตัวเรา ครอบครัวเรา พ.ร.บ.นี้เปนการยกมาตรฐานและสอดคลองกับส่ิงท่ี
เปนจริงในสังคมไทย สอดคลองกับปญหาในสังคมไทยและสามารถแกปญหาเหลานั้นได  



 ผมขอฝากสมัชชาวาทานจะมีมาตรการอยางไร ไมใชแคชง แตทานตองรวม ประสาน 
สนับสนุนใหหนวยราชการและทองถ่ินเคล่ือนไหวใหสอดรับกับท่ีทานชงไป  กรมเองก็ตองปรับ
วิธีการทํางานของกรม งบประมาณถูกตัดออกไปอยูตามสวนตางๆซ่ึงเปนเร่ืองดี การรวมการ
ตัดสินใจถูกสงไปท่ี สช. สปสช. สสส.  ดังน้ันสวนราชการเราก็ตองปฏิบัติตัวของเราวา การจะ
ทํางานไดดเีราตองระดมการมีสวนรวมของนักวิชาการ ชุมชน ชมรม ถาสช.มองกระบวนการนี้ออก 
สช.ก็เขาไปรวมสนับสนุน ตวัอยางเชน กรมอนามัยไปทาํการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ สช.ก็
เขามาชวย จะเกิดความรูสึกวาเปนเครือขายกันอยางเปนกลัยาณมิตร และถานําไปถึงจดุท่ีทําให
หนวยราชการและทองถ่ินมองวา เสนทางนี้จะเปนทางเลือกในการปรับปรุงนโยบายที่เม่ือกอนเรา
เสนอไปแลวตดิขัด เราก็ใชเสนทางสช.เพื่อนําเสนอเขาสมัชชา เปนธรรมนูญและเปนนโยบาย 
หากสช. ทําใหหนวยงานตางๆ เห็นเสนทางนี้ก็จะเกดิความแนบแนนในการทํางานรวมกัน 
 ส่ิงท่ีขอฝากสช. คือ  
1.  ระวังอยาไปติดกับดกักรอบงบประมาณท่ีจะมากําหนดวาคุณตองทํางานกี่เร่ือง กี่คร้ัง  ซ่ึงคุณจะ
ไปเรงหนวยราชการใหทําใหไดตามนั้น สรางความไมเปนมิตรใหเกิดข้ึน  
2.  ตองชกเปาใหญแตหวังเปาเล็ก  การชกเปาใหญคือมี พ.ร.บ. ระดับประเทศ มีเสนทางชงเปน
นโยบายระดับชาติ เสนทางปฏิบัติสูชุมชน  แตการหวังเปาใหญตองใชเวลามาก ยาก แตก็ดเีพราะ
เปนรมใหญ  แตก็อยากใหหวังเปาเล็กดวย เพราะเปนประเด็นเฉพาะพืน้ท่ี คือ ภายใตรมใหญเราตอง
มาหาจุดท่ีสําคัญท่ีสุดมาเปนจุดมุงเขาไป  ถาคิดเชนนี้จะเกิดแนวคิดในเชิงยุทธศาสตร และนําสู
ความสําเร็จ สอดคลองกับการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีเงินและทรัพยากร 
สอดคลองกับการกระจายอํานาจใหราชการสวนภูมิภาคท่ีใหจังหวดัต้ังงบเองได  นี้คือเปาเล็ก ถา
มองแตละจังหวัดแตละทองท่ี เรามองออกวาจะทําอะไรได จากนั้นมองระดับประเทศวาเร่ืองนี้มีอยู
ท่ีใด เอามารวม สังเคราะหและกําหนดเปนยุทธศาสตรผลักดันในภาพรวม  เพราะถาเราผลักดันจาก
บนลงลางมันไกลและเราไมมีงบเพียงพอท่ีจะทํา 
                               ขอบคุณครับ  


